

ĐA DẠNG HOÁ CÂY TRỒNG VẬT NUÔI:

“Doanh nghiệp mạnh, công nhân ấm lòng”

PHAN VĂN BÁU

Nông trường 1 là một trong những thành viên của Công ty TNHH một thành viên Lê Ninh, chuyên trồng mới, khai thác mủ cao su và là con chim đầu đàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài nhiệm vụ chính là khai thác mủ cao su, nông trường luôn tạo ra công ăn việc làm cho công nhân để huy động công nhân rỗi của mỗi gia đình vừa đóng góp cho xã hội, đơn vị, vừa làm giàu cho bản thân. Đó là đa dạng hoá về chăn nuôi gia công, thực hiện đôi bên cùng hưởng lợi.

Trước tiên, nông trường tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao công nghệ, trang bị cho người công nhân có kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi cơ bản: Chăm sóc bò lai Sind và lợn siêu nạc.

Nuôi bò gia công cũng như nuôi lợn siêu nạc, công nhân không cần bỏ vốn; Chuồng trại đã có công ty và nông trường đến làm tại nhà.

Hệ thống vệ sinh, tiêu thoát nước đảm bảo môi trường sạch sẽ. Nuôi bò gia công và lợn siêu nạc đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho từng gia đình và doanh nghiệp.

Toàn Công ty có trên 1.000 con bò nuôi gia công thì Nông trường 1 đã chiếm gần 500 con. Công nhân của nông trường ngoài việc nuôi bò gia công họ còn phát triển mạnh về nuôi bò cá thể. Có hộ đã nuôi bò đàn từ 15 đến 20 con.

Sở dĩ chăn nuôi ở đây phát triển là do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có hai nguyên nhân cơ bản. Nguyên nhân thứ nhất đó là yếu tố con người: Công nhân ở đây gắn bó, sống chết cùng đơn vị, siêng năng cần cù, được trang bị đầy đủ kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi... Nguyên nhân thứ hai: Vị trí của Nông trường 1 có thể mạnh vùng gò đồi và rừng phòng hộ, cây cỏ tươi tốt

quanh năm. Ngoài cây cỏ được thiên nhiên ban tặng, hộ chăn nuôi bò còn trồng nhiều loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao, do đó bò chóng lớn và sinh sản nhiều, đảm bảo chất lượng, rất ít khi bị rui ro. Qua hàng năm, Công ty tổ chức hội thi “Hội chăn nuôi bò bê giỏi” với giải thưởng lớn, hấp dẫn là những cú hích thúc đẩy người chăn nuôi phát triển.

Nông trường 1 đã xây dựng một trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc theo thiết kế 300 con mỗi lứa. Nhiều hộ công nhân đăng ký chăn nuôi lợn gia công. Vừa qua, Nông trường còn mở ra một ngành chăn nuôi mới đang thu hút sự quan tâm của nhiều thành viên đơn vị trong Công ty TNHH một thành viên Lê Ninh là chăn nuôi lợn rừng. Khởi đầu không ít khó khăn, Giám đốc nông trường Ngô Thanh Tâm đã cùng với các cộng sự của mình đi tham quan các trại chăn nuôi lợn rừng trong và ngoài tỉnh. Vượt hàng trăm cây số đường rừng vào Lao Bảo - Quảng Trị, đến tận các bản trên rẻo cao như Tà Ôi, Tà Pù, Trảng Bụt, Cù Bai... để mua giống lợn nái truyền thống thả hoang giữa rừng của đồng bào dân tộc người Bru - Vân Kiều. Rồi sau đó ra trại giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT để mua đực giống. Vốn đầu tư ban đầu với 50 triệu đồng mua 14 nái và 3 con đực giống, lợn mua về do chưa quen với phong thổ nơi đây nên 2 con đực và con nái bị chết yếu; Chỉ còn lại 7 con (6 nái 1 đực). Do chăm sóc tốt, tuy chỉ mới nuôi được hai năm nhưng đàn lợn rừng đã phát triển trên 60 con, hứa hẹn mở ra một tiềm năng của ngành chăn nuôi mới. Một kho báu nơi thủy mặc và thiên nhiên ban tặng cho 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tưới tiêu thâm canh lúa hai vụ đó là hồ chứa nước Cẩm Ly với dung tích 44 triệu mét khối nước. Công ty

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TNHH một thành viên Lê Ninh được tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình phê duyệt đề án cho nuôi cá tự nhiên trong hồ. Nông Trường 1 được đảm nhận việc chăn, thả, đánh bắt và đảm bảo môi sinh, môi trường trong lòng hồ. Bình quân mỗi năm đội kinh ngư thuỷ chiến của Nông trường đánh bắt từ 15 đến 20 tấn/năm.

Đi đôi với việc chăn nuôi, Nông trường 1 theo chủ trương kế hoạch của Công ty đã tiến hành đa dạng hoá cây trồng. Ngoài cây cao su là mục tiêu chiến lược kinh doanh, Nông trường còn khuyến khích các chủ hộ trồng cây ngắn ngày như ngô, đỗ, lạc, khoai sắn... xen kẽ trong lô cao su vừa diệt cỏ, vừa tạo đất mùn xốp, vừa có nguồn thu nhập phụ đáng kể. Như gia đình chị Hương, anh Thanh cứ mỗi vụ lạc trồng xen giữa cây cao su kiến thiết cơ bản, mỗi năm anh chị bán được 40

đến 50 triệu đồng. Con số biết nói rất hấp dẫn đã mang lại niềm vui và sự no ấm cho người công nhân nơi vùng sâu vùng xa ở đây.

Đến Nông trường 1 nhiều người không muốn đi, bởi thấy những héc ta hồ tiêu sum xuê rậm rạp, quả trĩu nhánh hứa hẹn vụ mùa bội thu. Nhờ có những quyết sách đúng đắn, với phương châm đa dạng hoá cây trồng vật nuôi; Sự kết hợp hài hoà làm kinh tế giữa tập thể và gia đình, đôi bên đều có lợi: Doanh nghiệp mạnh, công nhân giàu, đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho công nhân, làm cho họ càng gắn bó với doanh nghiệp. Đó là món quà thiết thực để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty TNHH một thành viên Lê Ninh - và vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng ba của Nhà nước trao tặng.

P.V.B